

## Forward p.2

มบส.จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ  
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง  
รัชกาลที่ 10

## Recent News p.6

หน่วยตรวจสอบภายใน จัดโครงการ  
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารพัสดุ  
ตามราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และ  
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

## EDU Move p.8

มบส.ประชุมวิชาการระดับชาติ  
และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ  
การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
อย่างยั่งยืน



## นิติศาสตร์ มบส.

สุดแกร่งติด 1 ใน 10 การแข่งขันตอบปัญหา  
กฎหมายระดับอุดมศึกษาเนื่องในโอกาส  
กรมพระ-อรรคมหุณหครบรม 111 ปี

## Forward

กองบรรณาธิการ  
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

# มบส.จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “ในหลวง รัชกาลที่ 10”

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 จัดงานเฉลิมพระเกียรติ  
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 จัดพิธีทำบุญตักบาตร  
พระสงฆ์ 66 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อาคาร 1 ชั้น 1 โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมตักบาตร



# “บ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา” เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาใหม่



วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัด พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีรับห้องใหม่ ประจำปี 2560 บรรยายภาคเต็มไปด้วยความคึกคัก โดย ผศ.ดร.ชลิตา วัฒนยานันต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสัการะสมเด็จพระเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ณ ลานอนุสาวรีย์ฯ นักศึกษาใหม่เตรียมพร้อมเข้าสู่หอประชุม ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด ตรวจการ เข้า - ออก มหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันเหตุรุนแรง และสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ปกครองนักศึกษา จากนั้น ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร กล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 จากนั้นเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ และรับขวัญห้องใหม่ ประจำปี 2560 โดย แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ และพิธีมอบเข็มตราพระราชลัญจกร

# “นิติศาสตร์” มบส. สุดเก่ง ติด 1 ใน 10 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา เนื่องในโอกาสกรมพระธรรมนุญครบรอบ 111 ปี

BSRU Bulletin ฉบับนี้ ขอแนะนำนักศึกษา “นิติศาสตร์” อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ใช้ความรู้ความสามารถผ่านรอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย (คะแนนรวมอยู่ในอันดับที่ 6) การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา เนื่องในโอกาสกรมพระธรรมนุญครบรอบ 111 ปี ติดตามได้ในบทสัมภาษณ์นี้...

### 1. มีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง

ก่อนแข่งขันได้ทราบข่าวโครงการดังกล่าวจากอาจารย์สาขาวิชาฯ เป็นช่วงระยะเวลาที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศาลจังหวัดตลิ่งชันเนื้อหาทั้งหมด 12 หัวข้อ แบ่งรับผิดชอบคนละ 6 เรื่อง โดยใช้เวลาว่างหลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการอ่านหนังสือ และเว้นระยะเวลาไว้ 3 วันสำหรับทบทวนเนื้อหาก่อนการแข่งขัน โดยมีระยะเวลาเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันทั้งสิ้น 30 วัน

### 2. จุดเริ่มต้นที่ได้ไปแข่งขัน

ในการแข่งขันนอกจากต่อสู้กับผู้อื่นแล้ว ยังเป็นการต่อสู้กับตนเองด้วย การแข่งขันทำให้ได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการได้เรียนรู้ในห้องเรียน ผู้แข่งขันได้รับโอกาสจากอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชาวิชานิติศาสตร์ รวมทั้งคณะฯ และมหาวิทยาลัย เมื่อทางกรมพระธรรมนุญเปิดรับสมัคร จึงเป็นโอกาสให้กับตนเองในการแข่งขันดังกล่าว ทั้งนี้ไม่ว่าผลลัพธ์จากการแข่งขันเป็นอย่างไร ก็ทำให้ผู้แข่งขันมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น

### 3. ความรู้สึกที่ได้รับรางวัล

ช่วงแรกต้องยอมรับว่า เหตุที่แข่งขันในรายการเพราะอยากมีประสบการณ์ในการแข่งขันในสนามจริงเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่ได้หวังที่จะได้รับรางวัลอะไร แต่เมื่อถึงวันแข่งขัน ก็สามารถเข้าสู่อันดับชิงชนะเลิศได้ จึงมีความรู้สึกที่ตนก็สามารถทำได้ แม้ท้ายที่สุดจะไม่ได้รางวัลชนะเลิศ แต่ก็ภูมิใจกับผลลัพธ์ที่ออกมาเพราะมาจากความสามารถจริงๆ



#### 4. อาจารย์มีส่วนช่วยเตรียมการแข่งขันอย่างไร

อาจารย์ช่วยดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ช่วยในการเตรียมเอกสารรวบรวมข้อมูลที่ใส่สอบแข่งขัน ทั้งยังสอนเทคนิคในการอ่านหนังสือและเตรียมตัวก่อนการแข่งขัน จะเริ่มพร้อมให้กำลังใจอยู่เสมอ

#### 5. ความรู้ และการเรียนในชั้นเรียนสามารถนำไปใช้ในการแข่งขันได้อย่างไร

ในชั้นเรียน อาจารย์แต่ละท่านหยิบยกคำพิพากษาศาลฎีกาบางส่วนที่เป็นประเด็นในสังคม ขึ้นมาเป็นตัวอย่างประกอบการเรียนการสอน ทำให้มีความรู้ความเข้าใจ ถึงวิธีการปรับใช้กฎหมายทั้งยังแนะนำหนังสือหรือกฎหมายที่น่าสนใจ เพื่อให้ชัดเจนตนเองอยู่เสมอ

#### 6. วางอนาคตตนเองไว้อย่างไร

สำหรับการศึกษาในระดับชั้น ปริญญาตรีนั้นได้รับคำแนะนำความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์ประจำสาขา รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย และนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นพื้นฐานและเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิต ปริญญาโท หรือสอบราชการ เช่น นิติกร และทนายความ

#### 7. ฝากถึงน้อง ๆ ที่สนใจ

##### และอยากจะทำแข่งขันรายการนี้

การแข่งขันทุก ๆ สัปดาห์ สิ่งหนึ่งที่ผู้แข่งขันได้รับอย่างแน่นอนคือได้เรียนรู้กฎหมายนอกเหนือกฎหมายของกรมพระธรรมนูญนั้น มีเนื้อหาค่อนข้างเยอะแต่นั้นไม่ใช่อุปสรรคสำหรับการอ่าน เพราะการอ่านทำให้รู้เพิ่มขึ้น แม้ผู้แข่งขันจะไม่ได้รับรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้ก็ตาม สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจไปร่วมการแข่งขันในรายการนี้ อยากให้น้อง ๆ มีความตั้งใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง มีความเพียรในการอ่าน การทบทวนเสมอ ๆ



-อาจารย์จตุพล เจริญรื่น  
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

#### อาจารย์จตุพล เจริญรื่น

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ ในฐานะอาจารย์ผู้สอน และผู้ที่ผลักดันนักศึกษาเข้าประกวดครั้งนี้ ได้กล่าวถึงความรู้สึก และความภาคภูมิใจกับการประสบความสำเร็จของศิษย์ไว้ว่า “**คิดพัฒนาลูกศิษย์เป็นสำคัญ**” ในฐานะที่เป็นอาจารย์ผู้สอนลูกศิษย์ในใจย่อมนึกเสมอว่า จะมีวิธีการใด ในการส่งเสริมพัฒนาลูกศิษย์ให้มีความรอบรู้ทางด้านวิชาการ เพราะมีความคิดเสมอว่าหากลูกศิษย์มีความรอบรู้ทางด้านวิชาการในศาสตร์ที่ตนได้เรียนแล้ว ในอนาคตลูกศิษย์ก็จะมีก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตน ซึ่งจะเป็นความภาคภูมิใจของคนเป็นครู อาจารย์

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในครั้งนี้ เป็นการทำให้ลูกศิษย์ได้อ่าน ทบทวน และนำไปใช้ ซึ่งความรู้กฎหมายที่ได้รับจากอาจารย์ผู้สอนและความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การกระทำดังกล่าวจะเป็นการสะสมความรู้ ติดตัวลูกศิษย์ไปตลอดความรู้ที่ติดตัวไปนี้ย่อมมีมูลค่ามากกว่าทรัพย์สินหรือเงินทองใดๆ ดังนั้น การเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในครั้งนี้

มีประโยชน์ต่อตัวลูกศิษย์ของอาจารย์เป็นอย่างมาก จึงได้ตัดสินใจส่งลูกศิษย์เข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย โดยอยากให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิต ซึ่งเป็นประสบการณ์นอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการคิดวิเคราะห์ เพราะผู้เข้าแข่งขันจะต้องคิดวิเคราะห์หาคำตอบ จากคำถามกฎหมายที่เกิดขึ้น โดยอาศัยความรู้กฎหมายที่ได้ศึกษามาตลอดระยะเวลา 4 ปี ในฐานะที่เป็นผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำหรับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในวิชาที่ตนเองศึกษา ควรหาประสบการณ์นอกห้องเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเป็นการพัฒนาตนเองก่อนก้าวสู่โลกการทำงานจริงต่อไป

## Recent news

กองบรรณาธิการ  
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



### ผู้บริหาร มบส. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล วชิราลงกรณ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล วชิราลงกรณ ณ สตูดิโอ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT •



### สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายศิลปะ จัดโครงการ อบรมนักออกแบบรุ่นเยาว์ เรื่อง “เดินดูใจ : เดินสำรวจศิลปะไทย และแวลลุ่ม ชุมชนวัดบุปผาราม”

วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และสาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ อบรมนักออกแบบรุ่นเยาว์ โดย ศิลปินศิลปาธร ไพโรจน์ ธีระประภา เรื่อง “เดินดูใจ : เดินสำรวจศิลปะไทยและแวลลุ่ม ชุมชนวัดบุปผาราม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิลปินศิลปาธรผ่าน “การอบรมระยะสั้นสำหรับนักออกแบบรุ่นเยาว์” ในการค้นคว้าหาแนวทางการสร้างผลงานกราฟิกไทย เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงแนวทางการทำงานกราฟิกไทย จากข้อมูลแวลลุ่ม ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น โดยนักออกแบบรุ่นเยาว์ได้ลงพื้นที่จริง พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานจากข้อมูล นำมาสร้างเป็นผลงานกราฟิกไทย ด้วยวิธีการของศิลปินศิลปาธร ไพโรจน์ ธีระประภา ซึ่งนักศึกษาสามารถ นำเอาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตได้ ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบจำนวน 30 คน จากมหาวิทยาลัยต่างๆ •



### มบส. ลงนามความร่วมมือพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษา

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.วิโพภรณ์ วัฒนานิมิตกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมลงนามความร่วมมือกับ ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารโรงเรียนช่างตาครูส์คอนแวนต์ ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนางานวิชาการ ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า อาคาร 9 โดยเบื้องต้น โรงเรียนช่างตาครูส์คอนแวนต์ ได้สนับสนุน และส่งเสริมให้ครูของโรงเรียนเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการร่วมมือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ก้าวหน้าในปีการศึกษา 2560 จำนวน 15 คน •



### สภาคณาจารย์และข้าราชการ เปิดเวทีสาธารณะ รับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ความสุข ในการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย”

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ความสุขในการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการต่อสัญญาจ้างจนถึงอายุ 60 ปี” ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และน่านกรรมากรฯ จัดประชุม และเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของคณาจารย์ และบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุม •



หน่วยตรวจสอบภายใน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคาร 8 ชั้น 6 โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม วิทยากร โดย อ.สามารถ แสงรินทร์ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง •



มบส. รวบรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

สำนักงานศิลปและวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา และสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” เพื่อทูลเกล้าถวายถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมครั้งที่ 1 : วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 โดย ผศ.ดร.ชลิต วัฒนยานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ

กิจกรรมครั้งที่ 2 : วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี และนายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ วิทยากรโดย น.ส.สุมนา พันธุ์ไฟโรจน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี และวิทยากรจิตอาสาจากชุมชนต่างๆ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการด้วย •



ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้แก่คณะลูกเสือของโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ได้รับเชิญจากโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้แก่ คณะลูกเสือของโรงเรียน โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล โดยที่ปรึกษาชมรมฯ คุณธนกร ตั้งมันท์ธรรม และมีการจัดกิจกรรมแบ่งเป็นฐานปฏิบัติต่างๆ จำนวน 6 ฐานย่อย ได้แก่ การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ การยกเคลื่อนย้ายโดยไม่ใช้อุปกรณ์ การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR2015) การช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะสำลัก (Choking) การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยใช้ผ้าสามเหลี่ยม การห้ามเลือดและพันตามโดยใช้ผ้าม้วนยืด (Elastic Banage : EB) ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆ ลูกเสือเป็นอย่างมาก •



มบส. จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่ 4

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่ 4 ณ ชุมชนโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม สมุทรสาคร โดย ผศ.ดร.เผด็จ ก้าคำ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณวิเชียร เหล็กดี ประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน เป็นประธานกล่าวเปิดงานมีการจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศ ให้แก่โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม รวมทั้งการจัดกิจกรรมจำนวน 15 ฐานความรู้ ได้แก่ การเลี้ยงปลา เพาะเห็ด เลี่ยมกรอบพระ ประดิษฐ์ของที่ระลึก ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ การอนุรักษ์ป้องกันยาเสพติด ลูกประคบสมุนไพร ขับริ่องประสานเสียง สอนภาษาอังกฤษ ผ้ามัดย้อม DIY ถักเชือกมกคล ประดิษฐ์สมุดทำมือ แทนวางหนังสือ คลินิกกฎหมาย ทำแซนวิช และ Young Guide Explorer วิทยากรโดย คณาจารย์ และบุคลากรจากคณะต่างๆ ให้ความรู้แก่ชุมชนดังกล่าว •

# มบส.จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “ การศึกษาเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ”



ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ดร.สุภัทรา จำปาทอง เลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์การจัดงาน Keynote Speaker โดย Professor Joe Luca, Professor Dr.Kriengsak Chareonwongsak และ Robynne Walsh

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีนโยบายมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ที่จะเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจจากในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสเรียนรู้องค์ความรู้จากงานวิจัย และประสบการณ์การทํารวิจัย ตลอดจนการบูรณาการองค์ความรู้นั้นสู่การพัฒนาวิชาชีพ และองค์กรต่อไป •

วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเจ้าพระยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งใน และต่างประเทศ จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ในหัวข้อ “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” The 1st National and International Conference 2017 on “Education for Sustainable Locality Development”